



**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY**

**thực hiện Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị khoá XI
về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng hiệu quả việc xây dựng
và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở**

Qua hơn 17 năm triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18 tháng 02 năm 1998 của Bộ Chính trị khoá VIII về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đã tạo được sự nhận thức sâu sắc trong tất cả các cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong Tỉnh. Quy chế dân chủ ở cơ sở đã phát huy mạnh mẽ từ trong nội bộ ra rộng khắp ngoài nhân dân, trong hoạt động của hội đồng nhân dân và uỷ ban nhân dân các cấp ngày càng nâng cao trách nhiệm; cải cách hành chính đạt được nhiều kết quả tích cực, thực hiện công khai minh bạch, thông báo cho nhân dân biết những nội dung công việc có liên quan đến quyền, lợi ích của nhân dân, được nhân dân đồng tình ủng hộ cao. Thể hiện tốt vai trò trách nhiệm của các cấp uỷ, chính quyền, của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, đã quan tâm lắng nghe, tiếp xúc đối thoại trực tiếp với nhân dân, từ đó tạo được niềm tin, sự tín nhiệm của nhân dân, góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Tuy nhiên, việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở thời gian qua có mặt hạn chế: Còn một số cấp uỷ, chính quyền chưa thật sự quan tâm chỉ đạo; vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội thiếu chủ động tham mưu đề xuất những biện pháp tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ra nhân dân, kết quả đạt được người dân ít được tham gia, quan tâm, giám sát nhất là người dân được hiểu đầy đủ để thực hiện.

Trách nhiệm của một số cấp uỷ, chính quyền, địa phương đôi lúc thiếu quan tâm chỉ đạo cấp mình, việc công khai minh bạch thông báo cho dân biết, hiểu để thực hiện thiếu sâu sát, ít gần dân, lắng nghe ý kiến phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân ở một số địa phương chưa nhiều, vẫn còn tình trạng dân chủ hình thức, chưa tạo

những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài; chú trọng các địa bàn, các cơ sở thực hiện chưa tốt.

Ban thường vụ các huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ và tương đương, các ban cán sự đảng, đảng đoàn trực thuộc Tỉnh uỷ trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị khoá VIII; phát huy dân chủ trong Đảng và ngoài xã hội, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ, cơ quan, đơn vị và vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên; đưa nội dung thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở thành một trong những tiêu chí đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hàng năm. Chống các biểu hiện quan liêu, tiêu cực và các hành vi xâm phạm quyền làm chủ của nhân dân. Phát huy và mở rộng dân chủ đi đôi với giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật. Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vụ việc lợi dụng dân chủ, lôi kéo, kích động gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

2/- Nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền để nhân dân nâng cao nhận thức, tiếp cận thông tin, nhất là các chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp để người dân tự giác thực thi pháp luật và thực hiện tốt quyền dân chủ trực tiếp theo quy định của pháp luật. Chú trọng tuyên truyền các gương điển hình, mô hình tốt về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; các cơ quan thông tin đại chúng phải đưa tin trung thực, phản biện khách quan, đúng bản chất vấn đề.

3/- Lãnh đạo công tác xây dựng tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở vững mạnh; quan tâm bồi dưỡng năng lực làm chủ của người dân và tạo môi trường thuận lợi để người dân phát huy quyền làm chủ của mình bằng trí tuệ, sức đóng góp trực tiếp của người dân.

4/- Đảng đoàn Hội đồng nhân dân Tỉnh lãnh đạo Hội đồng nhân dân Tỉnh tiếp tục thực hiện tốt công tác giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở ở các ngành, địa phương; kịp thời phản ánh, kiến nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ những trường hợp chưa thực hiện tốt hoặc vi phạm Quy chế dân chủ cơ sở.

5/- Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân Tỉnh lãnh đạo Uỷ ban nhân dân Tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; thực hiện tốt phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra", quan tâm hơn nữa công tác cải cách hành chính, tinh giản biên chế. Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra các ngành, các

cấp trong việc triển khai, tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những địa phương, đơn vị, cá nhân thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở.

6/- Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội Tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phối hợp tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân hiểu và thực hiện đúng các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ công dân; thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội, nhất là vấn đề có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của nhân dân.

III.- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1/- Các huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ, các ban cán sự đảng, đảng đoàn căn cứ nội dung Chương trình hành động này, cụ thể hoá thành chương trình công tác và chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện.

2/- Các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh uỷ theo chức năng, nhiệm vụ, tổ chức theo dõi việc triển khai, tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở ở các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp; đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh uỷ lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở.

3/- Giao Ban Dân vận Tỉnh uỷ và Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Tỉnh đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các văn bản của Trung ương và của Tỉnh có liên quan đến xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và Chương trình hành động này; định kỳ hàng năm báo cáo kết quả cho Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng (báo cáo),
- Văn phòng Trung ương Đảng,
- Ban Chỉ đạo Trung ương về Quy chế dân chủ cơ sở,
- Ban Dân vận Trung ương (2 nơi),
- Các huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ,
- Các đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ,
- Các ban cán sự đảng, đảng đoàn,
- Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên CSHCM Tỉnh,
- Các đồng chí Tỉnh uỷ viên,
- Các thành viên BCD thực hiện Quy chế DCCS Tỉnh,
- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ + PTH + PKT-XH.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ**



Nguyễn Tôn Hoàng